

# โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ(SISB) ประกาศ การก่อสร้างอาคารใหม่ชั้นมัธยมศึกษาที่สาขาประชา อุทิศ



โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ(SISB) ประกาศการก่อสร้างอาคารใหม่ชั้นมัธยมศึกษาที่สาขาประชาอุทิศพร้อมกับพิพิธวงศลาภุภษ์

กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ 25 มีนาคม 2558 – โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB) ประกาศให้มีการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษา สาขาประชาอุทิศพร้อมกับพิพิธวงศลาภุภษ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก นายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานในพิพิธวงศลาภุภษ์และกล่าวสุนทรพจน์

โครงการใหม่เป็นการขยายพื้นที่ของโรงเรียนสาขาประชาอุทิศ ซึ่งจะสามารถรองรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้มากกว่า 800 คน มีศูนย์กีฬาที่อำนวยความสะดวกครบครัน รวมถึงสระว่ายน้ำขนาด 25 เมตร หอประชุม 450 ที่นั่ง และหอพักซึ่งสามารถรองรับนักเรียนได้มากกว่า 400 คน โครงการนี้คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ปี 2559 ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 600 ล้านบาท และมีความกว้างถึง 9.5 ไร่ (พื้นที่อาคาร 26,600 ตารางเมตร ) ซึ่งเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มเอสไอเอสบี จนถึงปัจจุบันนี้

นายเคลวิน โคว ประธานบริหารกลุ่ม เอสไอเอสบี และประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ(ประชาอุทิศ) ผู้มีบทบาทสำคัญในการนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่เอสไอเอสบีในประเทศไทย ได้กล่าวรายงานในพิพิธวงศลาภุภษ์ ถึงความมุ่งมั่นของโรงเรียนที่จะให้นักเรียนทุกคนอยู่ในสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้แบบองค์รวม สามารถทำกิจกรรมพิเศษที่หลากหลายตามความสนใจ ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างที่โรงเรียนจัดหาให้โดยเฉพาะทางกีฬา และศิลปะ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน ที่จะให้นักเรียนทุกคนเติบโตทางสติปัญญา ร่างกาย สังคม ศิลธรรม และวัฒนธรรม

โครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนระยะที่ 2 หลังจากที่ได้มีการเปิดตัวอาคารเรียนที่มีพื้นที่กว่า 1.25 ไร่ บนถนนประชาอุทิศในระยะแรก เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2557 (พื้นที่อาคาร 2,200 ตารางเมตร) อาคารนี้ใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของกลุ่ม เอสไอเอสบี และยังเป็นศูนย์การศึกษาให้แก่เด็กอนุบาล 1ด้วย บริเวณอาคารประกอบด้วย โรงอาหาร สนามเด็กเล่น และห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียนครบครัน

อีกหนึ่งอาคารนี้ได้เปิดตัวใหม่เมื่อไม่นานมานี้เพื่อวัตถุประสงค์ให้เป็นสถาบันทางการศึกษาต่างๆ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเอสไอเอสบี อีกด้วย

- จบ -

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปี 2001 ที่เอกมัย เนื่องด้วยจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โรงเรียนได้ตัดสินใจที่จะขยายสิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาเขตของโรงเรียน และในปี 2012 เอสไอเอสบี ได้จัดตั้งวิทยาเขตใหม่ที่มีขนาดใหญ่ 17,000 ตารางเมตรบนถนนประชาอุทิศ ซึ่งส่วนขยายอาคารนี้ประกอบไปด้วยชั้นเรียนเด็กก่อนวัยเรียน (อนุบาล) ห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ครบครัน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ห้องโถงอเนกประสงค์ สนามบาสเกตบอล สระว่ายน้ำ และสนามเด็กเล่น โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯมีหลักสูตรครบตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด สำหรับนักเรียนอายุ 2 ถึง 18 ปี

เอสไอเอสบีประชาอุทิศเป็นโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการประเมินผลการสอบของประเทศสิงคโปร์ (SEAB) ให้เป็นศูนย์กลางของการสอบสำหรับเด็กประถมของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ (iPSLE) ตั้งแต่ปี 2006 นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการอนุมัติและรับรองจาก ศูนย์สอบนานาชาติของเคมบริดจ์ (CIE) ให้เป็นศูนย์กลางการสอบ และดำเนินการสอบ IGCSE ระดับ 'O' (O Level) และการสอบระดับ "A" (A Level) โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จากองค์กรต่างประเทศ Council of International Schools (CIS) ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โรงเรียนยังได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการของจีน ให้เป็นศูนย์ยืนยันที่จะดำเนินการทดสอบความรู้ภาษาจีนสำหรับนักเรียนด้วย

ปัจจุบัน เอสไอเอสบี เป็นเจ้าของและบริหารจัดการโรงเรียน 3 แห่งในประเทศไทย ซึ่งใช้หลักสูตรของประเทศสิงคโปร์และอังกฤษเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนการสอน

ประชาสัมพันธ์ติดต่อ

Joyce Ong

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด

โทร: +66 (0)2 158 9090 ต่อ 196

อีเมล: joyce@sisb.ac.th

วินิตา ศรีชัยกุล

ฝ่ายบริหารสื่อสารการตลาด

โทร: +66 (0)2 158 9090 ต่อ 132

อีเมล: [vinita@sisb.ac.th](mailto:vinita@sisb.ac.th)